
รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา) 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นางนิภา    โสภาสัมฤทธิ์  ประธานสภาวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร   กรรมการ 
๔. นายปรเมศวร์   พืชผักหวาน  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์  เลขานุการ 
๖. นายวันเฉลิม     สว่างไสว  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๗. นางฐาปนีย์    แทนวันดี  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
๑. ศาสตราจารย์ชาติชาย   ณ เชียงใหม่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ชมนาด    กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์คณพล  จันทน์หอม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์   กุญแจทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์จินตนา   สายทองค า  กรรมการ 
๖. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน  กรรมการ 
๘. นายจรัญ    หนองบัว  กรรมการ 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์   กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  เอมโอด   กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์  กรรมการ 
๑๒. นายจ าเริญ   แก้วเพ็งกรอ  กรรมการ 
๑๓. นายชูเกียรติ   สุทิน   กรรมการ 
๑๔. นายกิตติศักดิ์   สินธุโคตร  กรรมการ 
๑๕. นางสาวปัญจพร   อะโนดาษ  กรรมการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
๑. ศาสตราจารย์ข าคม  พรประสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ   เถาทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ  ณ สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายไพโรจน์   ทองค าสุก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๕ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 - ไม่มี - 
 
  ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ  ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

มติสภาวิชาการ   อนุญาต 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ 
 ข้อเท็จจริง 
 การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ 
เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการ ให้น าข้อบังคับสถาบันบัณฑิต     
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน มาใช้บังคับใช้โดย
อนุโลม ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการมีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุม” และข้อ ๑๙ “กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมให้ตรงตามที่กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่นั้น สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะ
พิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด” 
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติสภาวิชาการ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบ 

๓.๑ ผลการรับนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
ข้อเท็จจริง 
ตามที่คณะและวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ และระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 
๒๕๖๖ กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ได้รวบรวมและจัดท าข้อมูลผลการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖)    
   ประเด็นที่เสนอที่ประชุม  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบผลการรับนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
    ๑. ตัวเลขเปอร์เซ็นที่รับมาล่าสุดในปีการศึกษานี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ
ปริญญาตรี เมื่อน าไปเทียบกับของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีแน้วโน้มเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไรในแต่ละระดับ 
เนื่องจากขณะนี้วิทยาลัยอ่ืนก าลังประสบปัญหาจ านวนนักเรียนนักศึกษาลดลงเป็นจ านวนมาก หากมีแน้วโน้ม
ลดลงมีสาเหตุมาจากสิ่งใดเพ่ือหาแนวทางป้องกันปัญหาดังกล่าว 



   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า จากข้อมูล
เอกสารประกอบการประชุมหน้า ๑๑ – ๑๒ จะเห็นว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นเพียงระดับ
เดียวที่มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี ที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แต่จ านวนการลดลงดังกล่าวอยู่ใน
เกณฑ์อัตราส่วนที่ค่อนข้างน้อยยังไม่สามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของการลดลงได้ 
   ๒. จากข้อมูลการรับนักเรียนนักศึกษาในภาคการศึกษานี้จะเห็นได้ว่ามีการเปิดรับสมัครไป
แล้วจ านวน ๔ รอบ แต่ยังมีบางระดับชั้นปีที่ยังมีจ านวนไม่ถึงตามแผนการรับที่ตั้งไว้ สถาบันจะมีการเปิดรับสมัคร
อีกครั้งหรือไม่เพ่ือให้ได้จ านวนแผนการรับดังกล่าว 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในระดับปริญญาตรี 
สถาบันยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากยังไม่ถึงก าหนดการเปิดภาคเรียน แต่ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) จ านวน
ค่อนข้างท่ีจะมีความคงท่ีแล้ว แต่เมื่อเปิดภาคเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อย สถาบันจะด าเนินการสรุป
ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนผลการรับนักเรียนนักศึกษาย้อนหลัง ๕ ปี เสนอต่อสภาวิชาการทราบอีกครั้ง 

   ๓. เอกสารประกอบการประชุม หน้า ๑๑ ล าดับที่ ๓ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
แผนการรับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก าหนดไว้ ๓๐ คน รับได้จริง ๑ คน หลักสูตรดังกล่าว
สามารถท าได้หรือไม่ และยังมีบางวิทยาลัยที่รับนักเรียนนักศึกษาได้น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามแผนการรับ อาทิเช่น 
วิทยาลัยช่างศิลป แผนก าหนดไว้ ๒๐ คน รับได้จริง ๗ คน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา แผนก าหนดไว้ ๘๐ คน 
รับได้จริง ๑๖ คน และ คณะศิลปวิจิตร แผนก าหนดไว้ ๙๕ คน รับได้จริง ๒๘ คน ซึ่งส่งผลต่อภาระงานของ
อาจารย์ สถาบันมีแนวทางบริหารจัดการแก้ปัญหาอย่างไร 

   นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สถาบันให้ความส าคัญถึงปัญหา
ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาทัศนศิลป์ ๙๐ เปอร์เซ็นของนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่วนมากมีความต้องการไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันจึงก าหนดให้มี
การจัดสัมมนาผู้บริหารในวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายนนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

   นายชูเกียรติ  สุทิน  กรรมการ ชี้แจงว่า วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษาที่
ผ่านมามีนักเรียนที่ส าเสร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน ๒๕ – ๒๖ คน ครู อาจารย์ที่
วิทยาลัยได้มีการแนะน าและชักจูงเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นกับวิทยาลัย แต่ด้วย
กระแสค่านิยมของนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการจะออกไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร อาทิเช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นต้น อีกทั้งค่านิยมใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ ผู้ปกครองสนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เพ่ืออยากให้นักศึกษาจบไปแล้วสามารถหางานท าได้ วิทยาลัยจึงได้ส ารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หากวิทยาลัยมีการจัดท าหลักสูตรดังกล่าวนักศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อกับ
ทางวิทยาลัยหรือไม่ ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูกับวิทยาลัยเป็น
จ านวนมาก ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่รับนักเรียนได้เพียง ๑ คนนั้น วิทยาลัยไม่สามารถ
ท าการเปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่คุ้มทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

   ๔. เอกสารประกอบการประชุม หน้า ๑๓ ล าดับที่ ๒ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จากข้อมูล
บรรทัดที่หนึ่งจะเห็นได้ว่าแผนการรับตั้งเป้าไว้ ๖๕ คน รับได้จริง ๖๐ คน ซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับแผนที่ก าหนดไว้ 
แต่ถ้าพิจารณาจากรายละเอียดบรรทัดที่สองและสามจะเห็นได้ว่า สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ตั้งเป้าไว้ ๓๕ คน รับได้ 
๕๓ คน ส่วนสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ตั้งเป้าไว้ ๓๐ คน รับได้แค่ ๗ คน ซึ่งมีความแตกต่างค่อนข้างมาก สถาบัน
ควรตรวจสอบถึงสาเหตุของความแตกต่างดังกล่าว 

   มติสภาวิชาการ   รับทราบผลการรับนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖  



ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๑ ราย 
   ข้อเท็จจริง 
   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ในภาค
การศึกษาปลาย (ครั้งที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ราย คือหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 
จ านวน ๑ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒ หมวด ๙ ข้อ ๕๒ 
   กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
   - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๑ ราย 
   มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลป
มหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๑ ราย 
 
  ๔.๒ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ข้อเท็จจริง 
   เนื่องด้วยวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน ๔ แห่ง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
จากว่าที่ ร.ต.วีรกร  ศุขศาสตร์ ต าแหน่ง อาจารย์ เป็น นายชานนท์  ทัสสะ ต าแหน่ง อาจารย์  เนื่องจากหลักสูตร
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้  

๒.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้แก่ 

      - นายสหชาติ  ศรีสร้างคอม ต าแหน่งครู เป็น นายธันธวัช  ปิ่นทอง  ต าแหน่งอาจารย์ 
 - นางพิไลวรรณ  ยะวรรณ ต าแหน่งครู เป็น  นางสาวนุจรินทร์  พลแสน ต าแหน่งอาจารย์ 

    ๒.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) ได้แก่ 
 - จอ.สุรศักดิ์  ปวะภูสะโก  ต าแหน่งครู เป็น นายคมจรัส ทองจรัส ต าแหน่งอาจารย์ 
     - นางชุลี  เมธาศุภสวัสดิ์   ต าแหน่งคร ูเป็น  นางอิสรีย์  ฉายแผ้ว ต าแหน่งอาจารย์ 



 ๓. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 ๓.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้แก่ 

      - นางฐปนี  ภูมิพันธ์  ต าแหน่งครู เป็น นางสาวนันทิชา  ณ  โนนชัย ต าแหน่งอาจารย์ 
 - ว่าที่ร้อยตรีคุณกร  รัตนสิปกร ต าแหน่งครู เป็น รศ.ทัศนีย์  ศิวบวรวัฒนา ต าแหน่งอาจารย์ 

 - นางวรัทยา  ด้วงปลี ต าแหน่งครู เป็น นางสาวธัญลักษณ์  จันทับ ต าแหน่งอาจารย์ 
 - นางศิราภรณ์  ลินดาพรประเสริฐ ต าแหน่งครู เป็น ผศ.ชนานันท์  สู่เสน ต าแหน่งอาจารย์ 

    ๓.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) ได้แก่ 

        ๓.๒.๑ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
- นางธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ ต าแหน่งครู เป็น นายญาณเวทย์ เหมือนพร้อม 

ต าแหน่งอาจารย์ 
- นางปราณี  สูยะศรี  ต าแหน่งครู  เป็น  นายชานนท์  ด าสนิท ต าแหน่งอาจารย์ 
- นางสาวเบญจทิพย์  เพชรสม ต าแหน่งครู เป็น นายจิรวัฒน์  ศรีนุเสน 

ต าแหน่งอาจารย์ 
- นายศุภวัฒน์  ยามสุข ต าแหน่งครู เป็น นายเศรษฐวุฒิ ปัญญวัติวงศ์ 

ต าแหน่งอาจารย์ 
- นายพงค์ธร  พันธุ์ผาด ต าแหน่งครู เป็น ผศ.โยธิน  พลเขต ต าแหน่งอาจารย์ 

 ๓.๒.๒ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๕ ราย ดังนี้ 
- นางสาวเบญจทิพย์  เพชรสม ต าแหน่งครู เป็น นายชานนท์  ด าสนิท 

ต าแหน่งอาจารย์ 
                    - นายศุภวัฒน์  ยามสุข ต าแหน่งครู เป็น นายญาณเวทย์  เหมือนพร้อม 
ต าแหน่งอาจารย์ 

- นายชยพล  เพียรชนะ ต าแหน่งครู เป็น นายอภิรักษ์  ภูสง่า ต าแหน่งอาจารย์ 
- นายพงค์ธร  พันธุ์ผาด ต าแหน่งครู เป็น ผศ.โยธิน  พลเขต ต าแหน่งอาจารย์ 
- นางพรรณี  วังโน ต าแหน่งครู เป็น  ผศ.ชนานันท์  สู่เสน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ๓.๒.๓ เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ รายดังนี้ 
- นายณัฐพงษ์  กุมผัน ต าแหน่งอาจารย์ 

                                               - ผศ.นคร  วงศ์ไชยรัตนกุล ต าแหน่งอาจารย์  
  ๓.๓ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและดนตรีพ้ืนบ้าน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 - นายโยธิน พลเขต ต าแหน่งอาจารย์ เป็น ผศ.ธัญญลักษณ์ อุบลเลิศ 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
 - นางสาวนพรัตน์ บัวพัฒน์  ต าแหน่งครู  เป็น นายเนติพงศ์ วุฒิพรม 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
 
 



 - ว่าที่ร้อยตรีชัยนาทร์ มาเพ็ชร ต าแหน่งครู เป็น นายสุทธิวัฒน์  แจ่มใส 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

 - นายชัยณรงค์ ต้นสุข  ต าแหน่งครู เป็น นางสาวจิดาภา วิปราชญ์ 
ต าแหน่ง อาจารย์ 

 
๔. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
  ๔.๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้แก่ 

 - ว่าที่ร้อยตรีจักรวัฒน์  เพ็ชรเรือง ต าแหน่งอาจารย์  เป็น นางสาวบุญจิรา  
เสนานิมิต ต าแหน่งอาจารย์ 

 - ดร.พรเทพ  บุญจันทร์เพ็ชร์ ต าแหน่งครู เป็น  นายธัชกร  นันทรัตนชัย  
ต าแหน่งอาจารย์   

 - นางอริยา  ลิ่มกาญจนพงศ ์ต าแหน่งคร ูเป็น นางภัทรภรณ์  กาญจนารัตน์ 
ต าแหน่งอาจารย์ 

๔.๒ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) ได้แก่ 

- นายรัฐวุฒิ  ยุชพัลลภ ต าแหน่งครู เป็น นายกฤษฏิ์  โพชนุกูล  ต าแหน่ง 
อาจารย์                                         
     - นางภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์ ต าแหน่ง อาจารย์  เป็น นายพีรพงษ์  วงษ์ชื่น
  

   กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
   - พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
   มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
 
  ๔.๓ การพิจารณาของดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
   ข้อเท็จจริง 
   ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย ๓ เรื่อง ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย ๑ เรื่อง ต้องเป็นผลงานวิจัย ซึ่งหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) มีความประสงค์ของดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖   
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 



   กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบงัคับที่เกี่ยวของ  
   - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ งดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
   ๑. ภายในหนึ่งปีนี้สถาบันจะด าเนินการที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไร เพ่ือให้คณะกรรมการสภา
วิชาการเห็นว่าปีถัดไปสถาบันจะสามารถรับนักศึกษาได้จริง เช่น ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบสถาบันด าเนินการอย่างไร
ในส่วนของการจัดท างานวิจัยต้องก าหนดว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด อาจจะต้องมีการตรวจสอบติดตาม
เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือก าหนดว่าหลักสูตรจะต้องมีแผนการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่เท่าใด ถ้ามีแผนเหล่านี้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ของดรับนักศึกษาด้วยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แสดงให้
เห็นถึงเป้าหมายที่ชัดเจนว่า สาเหตุที่ขอหยุดรับเพ่ือไปพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมไม่ใช่หยุดเพราะว่าคุณสมบัติไม่ครบ
เพียงอย่างเดียว 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในส่วนของ
แผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันได้จัดสรรทุนวิจัยให้กับอาจารย์ทั้งสาม
ท่านเป็นจ านวนเงินท่านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอาจารย์ทั้งสามท่านได้เซ็นสัญญาและด าเนินการจัดท างานวิจัย
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่างานวิจัยจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ นี้ ส่วนแผนของการปรับปรุงหลักสูตร
สถาบันได้ด าเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๖๖ และจะสามารถรับนักศึกษาได้ในปี ๒๕๖๗ 
สถาบันจะน าข้อมูลแผนการพัฒนานี้เพ่ิมเติมในเอกสารที่จะน าเสนอสภาสถาบันต่อไป 
   นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมว่า ขออนุญาตเพ่ิมเติมเอกสาร
เรื่องแผนการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม ตามท่ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอี่ยมยี่สุ่น ได้น าเสนอให้คณะกรรมการ
สภาวิชาการทราบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏในเอกสารที่น าเสนอสภาสถาบันพิจารณา ส่วนของสภาวิชาการจะ
ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมครั้งหน้า 
   ๒. สถาบันจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในงานวิจัยของอาจารย์ทั้งสามท่านว่าจะได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ด้วยหรือไม ่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า สถาบันจะน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมาตรวจสอบก ากับดูแล โดยการจัดท าตารางรายงานความก้าวหน้า
ผลงานวิจัยของอาจารย์ทั้งสามท่าน ซึ่งจะต้องมีการรายงานสถาบันเป็นระยะ เพ่ือช่วยกันติดตามให้เสร็จสิ้นตาม
ก าหนดระยะ 
   ๓. ทางคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการด้านสร้างสรรค์สุนทรียะศิลปะขึ้น ดังนั้น การที่อาจารย์ท างานศิลปะสร้างสรรค์แล้วเผยแพร่
นั้น น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่นับเป็นงานวิจัยได้ ซึ่งทางสายทัศนศิลป์การท างานด้านศิลปะก็คือการท างานวิจัยถือเป็น
ด้านคู่ขนานกันไป ฉะนั้น สถาบันต้องกลับไปศึกษาเกณฑ์ของ ก.พ.อ. ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นการ
ปลดล็อค และเป็นแนวทางที่ท าให้อาจารย์ด้านทัศนศิลป์ สามารถท าผลงานได้ทั้งงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่
เทียบเท่างานวิจัย โดบไม่ต้องท างานวิจัยซ้ าซ้อน  
   มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้เพ่ิมข้อมูลเรื่องแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายใน
ระยะเวลา ๑ ปี 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๕.๑ “Lifelong Learning” การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 Lifelong Learning มีประโยชน์หลายอย่าง ประการที่หนึ่งจะช่วยให้สถาบันสามารถ
มองเห็นบุคคลที่ต้องการมาศึกษาต่อได้เป็นอันดับแรก ประการที่สองช่วยให้บุคคลที่เข้ามาเรียนทราบถึงความชอบ
และความสนใจของตนเองว่าชอบในสิ่งนั้นจริงหรือไม่ ประการที่สามช่วยให้สถาบันสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
และพิจารณาเลือกรักนักศึกษาได้เพ่ิมมากขึ้น ประการที่สี่เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับสถาบัน อีกทางหนึ่ง แต่ในการ
จัดท า Lifelong Learning ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานในการพัฒนา ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความ
เชี่ยวชาญ และมีความแตกต่างจากที่อ่ืน เพียงแต่ตอนนี้สถาบันจะต้องหาช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ออกไปให้
มากขึ้นกว่าการจัดการเรียนการสอนในสถาบันเพียงอย่างเดียว ถ้าสถาบันสามารถจัดท า Lifelong Learning ก็จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตัวบุคคลและต่อสถาบัน ดังนั้นเมื่อใช้เวลานานสถาบันอาจจะต้องเริ่มด าเนินการ
ภายในเร็ว ๆ นี้ เพ่ือเป็นการวางพ้ืนฐานว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง ควรจัดตั้งคณะกรรมการและเริ่มพัฒนา เพ่ือเป็น
การวางพื้นฐานส่งต่อไปในอนาคตให้กับผู้บริหารท่านต่อไป 
 มติสภาวิชาการ    สถาบันรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ และจะด าเนิน
การศึกษาหาข้อมูลในเรื่องดังกล่าว 
  ๕.๒ การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการ
ประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ 
ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา) 
    มติสภาวิชาการ    รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

นางฐาปนีย์  แทนวันดี   ผู้บันทึก 
นายวันเฉลิม  สว่างไสว   ผู้บันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ ผู้ตรวจ 


